

# CHÚA KHÔNG PHẠM TỘI

Tác giả Andrew Wommack

Hôm nay tôi muốn chia sẻ một trong những điều quan trọng nhất mà Chúa đã làm trên cuộc đời tôi. Nhiều người tin rằng mọi sự xảy đến với họ là từ Chúa, rằng Ngài điều khiển hết mọi thứ. Điều này cũng là dễ hiểu vì theo định nghĩa, Chúa là tối cao và đầy quyền lực, và họ nghĩ rằng Chúa điều khiển tất cả mọi vật. Trong nhiều trường hợp, kể cả những người ngoại đạo cũng tin vào điều này. Và cũng như thế, có rất nhiều cơ đốc nhân tin vào và giảng dạy lối suy nghĩ này. Nhưng tôi tin rằng, Kinh Thánh dạy một chân lý khác, và tôi tin rằng tất cả các cơ đốc nhân cần phải hiểu về vấn đề này. Gia-cơ 1:13-17 nói rằng <sup>13</sup> *Đang lúc bị cám dỗ đừng ai nói: “Tôi bị Đức Chúa Trời cám dỗ”; vì Đức Chúa Trời không thể nào bị điều ác cám dỗ, và chính Ngài cũng không cám dỗ ai.* <sup>14</sup> *Nhưng mỗi người bị cám dỗ bởi chính dục vọng mình lôi cuốn và quyến dụ.* (b) <sup>15</sup> *Rồi khi dục vọng đã cứu mang thì sinh ra tội lỗi; tội lỗi đã trưởng thành thì sinh ra sự chết.*

<sup>16</sup> *Thưa anh em yêu dấu của tôi, đừng để bị lừa dối:* <sup>17</sup> *Mọi ơn lành tốt đẹp và tặng phẩm toàn hảo đều đến từ thiên thượng, được ban xuống từ Cha của sự sáng; trong Ngài không có sự thay đổi, cũng chẳng có bóng của sự chuyển dịch.*

Đoạn Kinh Thánh này nói rất rõ rằng Đức Chúa Trời là nguồn của mọi ơn lành tốt đẹp. Và Chúa Giê-xu nói trong Giảng 10:10 rằng *Kẻ trộm chỉ đến để cướp, giết, và hủy diệt; còn Ta đã đến để chiến được sự sống và sự sống sung mãn.* Nếu điều gì là tốt, điều đó đến từ Chúa; nếu điều gì là xấu, điều đó đến từ Sa-tan. Đây là một

chân lý vô cùng đơn giản nhưng vô cùng quan trọng bởi vì Gia-cơ 4:7 nói rằng *Vậy, hãy thuận phục Đức Chúa Trời. Hãy kháng cự ma quỷ thì nó sẽ chạy trốn anh em.* Chúng ta phải chủ động thuận phục Chúa và kháng cự kẻ thù. Từ “kháng cự” ở đây có nghĩa là chủ động chiến đấu lại.

Khi một người tin rằng mọi thứ xảy ra trong cuộc sống là từ Chúa – bệnh tật, đau ốm, mất việc, phá sản, con cái bất trị, hay ly hôn... - họ trở nên bị động. Nếu trong lòng họ thật sự tin rằng những điều này đến từ Chúa để trừng phạt hay để dạy họ một điều gì thì khi họ cố gắng thay đổi tình trạng của bản thân, họ đang chống lại Chúa. Gia-cơ 4:7 dạy rằng chúng ta phải thuận phục Chúa Trời. Và hơn thế nữa *Hãy kháng cự ma quỷ thì nó sẽ chạy trốn anh em.* Điều này chứng minh rằng có những điều xảy ra trong cuộc sống là đến từ Chúa và có những điều xảy ra trong cuộc sống là đến từ Sa-tan. Ma quỷ là có thật, và không phải mọi thứ đều là do Chúa. Nếu như không hiểu được chân lý này, chúng ta sẽ tình cờ thuận phục Sa-tan và trao quyền hành hợp pháp cho Sa-tan để hành động trong cuộc sống của ta!

Tôi cũng muốn nhắc đến một câu Kinh Thánh mà hay bị áp dụng sai. Tôi cũng có tham dự những tang lễ của nhiều người mặc dù không tin Chúa và hầu như họ chẳng biết câu Kinh Thánh nào nhưng họ vẫn trích câu Kinh Thánh này. Rô-ma 8:28 nói rằng *Chúng ta biết rằng mọi sự hiệp lại làm ích cho những ai yêu mến Đức Chúa Trời, tức là cho những người được gọi theo ý định của Ngài.* Câu Kinh Thánh này hay được trích để nói lên rằng bất kỳ một việc gì xảy ra trong cuộc sống, Chúa là tác giả và tất cả mọi việc xảy ra đều có một lý do và để dạy con người một điều gì đó.

Tôi từng được mời đến một đám tang của một đôi bạn trẻ mà đã từng lái xe sau khi chích thuốc phiện và uống rượu say, họ lái quá nhanh trên đường, đâm vào cột điện thoại và cả hai đều

qua đời. Và người giảng hôm đó cũng trích câu Kinh Thánh này “*Chúng ta biết rằng mọi sự hiệp lại làm ích [có ích lợi]*”, và giảng rằng “Chúa hẳn là có một lý do tốt lành gì đấy đằng sau sự kiện này”.

Nhưng Chúa không phải là kẻ giết người, Ngài không phải là đối tượng đã giết hai bạn trẻ đó. Chúng ta có thể đổ lỗi cho Sa-tan, nhưng thực ra mà nói, chúng ta cũng không thể đổ lỗi hoàn toàn cho Sa-tan vì hai bạn trẻ này đã làm một điều ngu xuẩn. Sa-tan chắc chắn có nhúng tay vào cuộc đời của họ và khuyến khích họ chống đối lại cha mẹ và dẫn họ vào một lối sống sai lầm. Nhưng họ là người đã chọn lối sống ấy, đã uống rượu, chích thuốc phiện và sau đó lái xe khi không tỉnh táo và đâm phải cột điện thoại. Đây là một tai nạn và Chúa không phải nguồn gốc của tai nạn đó.

Vậy câu Kinh Thánh *Chúng ta biết rằng mọi sự hiệp lại làm ích cho những ai yêu mến Đức Chúa Trời, tức là cho những người được gọi theo ý định của Ngài* nói lên điều gì? Trước hết, câu Kinh Thánh này không nói rằng “Mọi sự đến từ Chúa và hiệp lại làm ích.” Câu Kinh Thánh nói rằng mọi sự hiệp lại làm ích ***cho những ai yêu mến Đức Chúa Trời***. Chân lý này không được áp dụng cho những ai không yêu mến Chúa. Hai người bạn trẻ này sống một cuộc sống hoàn toàn chống lại Chúa và với những nguyên tắc của Lời Ngài! Và sau đó câu này nói tiếp ***cho những người được gọi theo ý định của Ngài***.

1 Giăng 3:8 nói rằng *Ai phạm tội thì thuộc về ma quỷ; vì ma quỷ đã phạm tội từ lúc ban đầu. Sở dĩ Con Đức Chúa Trời đã hiện ra là để huỷ phá công việc của ma quỷ*. Đó chính là mục đích và ý định của Chúa Giê-xu! Và mọi sự sẽ hiệp lại làm ích cho những ai yêu mến Chúa, được kêu gọi và đang sống theo sự kêu gọi đó và đang chủ động huỷ phá công việc của ma quỷ. Những người đang sống cho Chúa và đang kháng cự ma quỷ có thể yên tâm rằng bất

~~~~~  
kì sự phá hoại nào ma quỷ muốn làm trên đời sống của họ, Chúa đều có khả năng lật lại và sử dụng để tạo ra một cái gì đấy tốt lành.

Chúng ta cần phải hiểu rằng Đức Chúa Trời không điều khiển tất cả mọi mặt trong đời sống của chúng ta. Chúng ta có một kẻ thù muốn đến để cướp, giết và huỷ diệt; nhưng Chúa Giê-xu đã đến để ban cho chúng ta sự sống sung mãn. Chúng ta phải chủ động lựa chọn sự sống và hiểu rằng Chúa không có tội, Ngài không phải là tác nhân gây ra các đau thương trong cuộc sống!

Nếu Chúa là một người sống trên đời này và là người gây ra các loại bệnh ung thư, dị tật, trầm cảm, mọi nỗi bất hạnh và đau thương, thì tôi dám cam đoan rằng chẳng một chính phủ nào trên thế giới lại không cố gắng bắt, chống lại, bỏ tù hoặc làm mọi cách để ngăn cản Ngài. Ấy thế mà, rất nhiều người nghĩ rằng một Đức Chúa Trời nhân từ hơn hết thầy con người nào mà chúng ta đã từng gặp hoặc có thể tưởng tượng được trong cuộc đời của chúng ta, lại đang gây ra ra mọi bệnh tật và thảm họa trên đất này. Có những điều xảy ra là do lý do tự nhiên, hoặc do ma quỷ làm và không phải tất cả tai họa đều là do Chúa làm. Các công ty bảo hiểm viết trong chính sách của họ như sau “Chúa hành động rồi, như động đất và dịch lệ”. Không, Đức Chúa Trời không phải là tác giả của tất cả những điều xấu này.

## Hỏi Đáp Và Các Câu Kinh Thánh Dùng Trong Bài Học

1. Hãy đọc Gia-cơ 1:13. Liệu Chúa có phải là đối tượng cảm dỗ con người với điều ác không?

**Gia-cơ 1:13** *“Tôi bị Đúc Chúa Trời cảm dỗ”; vì Đúc Chúa Trời không thể nào bị điều ác cảm dỗ, và chính Ngài cũng không cảm dỗ ai.*

2. Hãy đọc Gia-cơ 1:17. Mọi ơn lành tốt đẹp là đến từ đâu?

**Gia-cơ 1:17** *Mọi ơn lành tốt đẹp và tặng phẩm toàn hảo đều đến từ thiên thượng, được ban xuống từ Cha của sự sáng; trong Ngài không có sự thay đổi, cũng chẳng có bóng của sự chuyển dịch.*

3. Hãy đọc Giăng 10:10. Ai là kẻ trộm trong câu Kinh Thánh này?

4. Hãy đọc Giăng 10:10. Mục đích của tên kẻ trộm là gì?

5. Hãy đọc Giăng 10:10. Mục đích đến thế gian của Giê-xu là gì?

**Giăng 10:10** *Kẻ trộm chỉ đến để cướp, giết, và hủy diệt; còn Ta đã đến để chiên được sự sống và sự sống sung mãn.*

6. Hãy đọc Gia-cơ 4:7. Kết quả của việc thuận phục Chúa và kháng cự ma quỷ là gì?

**Gia-cơ 4:7** *Vậy, hãy thuận phục Đúc Chúa Trời. Hãy kháng cự ma quỷ thì nó sẽ chạy trốn anh em.*

7. Hãy đọc Rô-ma 8:23. Câu Kinh Thánh này có dạy rằng mọi sự

đến từ Chúa?

**Rô-ma 8:23** *Chúng ta biết rằng mọi sự hiệp lại làm ích cho những ai yêu mến Đức Chúa Trời, tức là cho những người được gọi theo ý định của Ngài.*

8. Hãy đọc Công Vụ Các Sứ Đồ 10:38. Bệnh tật có phải là đến từ Chúa không?

**Công Vụ Các Sứ Đồ 10:38** *thể nào Đức Chúa Trời đã xúc dầu cho Đức Chúa Giê-xu người Na-xa-rét bằng Đức Thánh Linh và quyền năng, rồi Ngài đi khắp nơi làm việc nhân đức và chữa lành tất cả những người bị ma quỷ áp chế, vì Đức Chúa Trời ở cùng Ngài.*

9. Hãy đọc 1 Giăng 3:8. Mục đích của Con Đức Chúa Trời hiện ra là gì?

**1 Giăng 3:8** *Ai phạm tội thì thuộc về ma quỷ; vì ma quỷ đã phạm tội từ lúc ban đầu. Sở dĩ Con Đức Chúa Trời đã hiện ra là để hủy phá công việc của ma quỷ.*